



Creating an inclusive community together



Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021-2031

Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021-2031 là gì?

Sách lược Người khuyết tật của Úc 2021-2031 (Sách lược) là khuôn khổ toàn quốc mà tất cả các chính phủ ở Úc đã ký kết. Sách lược này đặt ra kế hoạch để tiếp tục cải thiện cuộc sống người khuyết tật ở Úc trong mười năm tới. Sách lược này thay thế và xây dựng dựa trên Sách lược Toàn quốc về Người khuyết tật 2010-2020 đầu tiên.

Sách lược này ủng hộ cam kết của nước Úc theo Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Người khuyết tật.

Sách lược này sẽ làm gì?

Viễn kiến của Sách lược là hướng tới một xã hội Úc bao gồm tất cả mọi người, bảo đảm người khuyết tật có thể phát huy trọn vẹn tiềm năng của họ như là những người dân bình đẳng trong cộng đồng.

Sách lược sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong bảy lĩnh vực kết quả:



Việc làm và bảo đảm tài chính:

Cung cấp việc làm và cơ hội nghề nghiệp cho người khuyết tật và bảo đảm họ có đủ thu nhập để đáp ứng nhu cầu của họ.



Giáo dục và học tập:

Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận với giáo dục và học tập trong suốt cuộc đời để họ phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình.



Các nhà ở và cộng đồng bao gồm tất cả mọi người:

Tăng số lượng nhà ở tiện dụng, giá cả phải chăng và được thiết kế tốt, đồng thời tạo ra cộng đồng bao gồm tất cả mọi người và dễ tiếp cận.



Sức khỏe và an sinh:

Gia tăng hỗ trợ và khả năng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật, và bảo đảm khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai và tình huống khẩn cấp bao gồm nhu cầu của người khuyết tật.



An toàn, các quyền hạn và công lý:

Bảo đảm quyền lợi của người khuyết tật được cố xúy, tôn trọng và bảo vệ, người khuyết tật cảm thấy an toàn và được bình đẳng trước pháp luật.



Thái độ của cộng đồng:

Ghi nhận những đóng góp tích cực của người khuyết tật cho xã hội và xây dựng niềm tin trong cộng đồng để làm việc và tương tác với người khuyết tật.



Hỗ trợ cá nhân và cộng đồng:

Cung cấp cho người khuyết tật khả năng tiếp cận với các hỗ trợ để họ có thể sống độc lập và tham gia vào cộng đồng của họ.



Sách lược này sẽ đạt được những cải thiện như thế nào cho người khuyết tật?

Để giúp Sách lược cải thiện cuộc sống của người khuyết tật, sẽ có:



- Những hoạt động mà các chính phủ sẽ thực hiện để đạt được các Ưu tiên Chính sách trong mỗi Lĩnh vực Kết quả.



- Một loạt các Kế hoạch Hành động có Mục tiêu để các chính phủ cam kết thực hiện các hành động cụ thể. Năm Kế hoạch Hành động có Mục tiêu đầu tiên là về việc làm, thái độ của cộng đồng, thời thơ ấu, an toàn và quản lý tình huống khẩn cấp.



- Các báo cáo công khai mỗi năm sẽ đo lường tiến triển và cho thấy lĩnh vực nào cần cố gắng hơn nữa.



- Những cách để người khuyết tật nói cho chính phủ biết họ nghĩ rằng Sách lược này cần phải thực hiện những gì. Điều này bao gồm Hội đồng Tư vấn bao gồm người khuyết tật và các cuộc tham khảo ý kiến công chúng thường xuyên và các diễn đàn liên quan đến người khuyết tật.

Chính phủ đã tham khảo ý kiến của ai về Sách lược này?

Trong khuôn khổ của việc soạn thảo Sách lược này, các chính phủ đã tham khảo ý kiến của hơn 3.000 người khuyết tật và gia đình, người chăm sóc và đại diện của họ.

Ý kiến đóng góp thu thập được từ các cuộc tham khảo ý kiến đã ảnh hưởng lớn đến Sách lược này.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Quý vị có thể đọc *Sách lược Người khuyết tật (Disability Strategy 2021 – 2031) của Úc 2021-2031* và tìm thêm thông tin tại www.disabilitygateway.gov.au/ads.

Sách lược này và các tài liệu hỗ trợ có sẵn ở định dạng Đọc Dễ Hiểu, Auslan và các bản dịch ra các ngôn ngữ.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Sách lược này, vui lòng gửi email đến australia'sdisabilitystrategy@dss.gov.au

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Công ước Liên hợp quốc về Quyền hạn của Người Khuyết tật tại www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

